



# ข่าวประจำวัน ทอ.

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์(เพื่อพลาง) สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

ปีที่ ๖๔ ฉบับที่ ๒๕ วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑



พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยบินแยกของกองทัพอากาศ ที่เข้าร่วมการแสดงการบินในงาน SINGAPORE AIR SHOW 2018 โดยมี นาวาอากาศเอก สุรศักดิ์ เสสะเวช รองผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการรบ สำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ Changi Exhibition Centre สาธารณรัฐสิงคโปร์

## “กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน”

ติดตามข่าวประจำวัน ทอ. หรืออ่านย้อนหลังได้ที่ [www.rtaf.mi.th/th/Pages/DailyNews.aspx](http://www.rtaf.mi.th/th/Pages/DailyNews.aspx)

## ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมหน่วยบินแยกของกองทัพอากาศ ที่ร่วมแสดงในงานนิทรรศการ Singapore Airshow 2018



พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในหน่วยบินแยกของกองทัพอากาศที่ร่วมแสดงในงานนิทรรศการ Singapore Airshow 2018 โดยมี นาวาอากาศเอก สุรศักดิ์ เสสเสว รองผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการรบ สำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ ในฐานะ หัวหน้าคณะทำงานฯ ให้การต้อนรับ ก่อนเข้าร่วมพิธีตัดริบบิ้นงานนิทรรศการ Singapore Airshow 2018 และชมการบินแสดงสมรรถนะของเครื่องบินจากชาติต่างๆ รวมถึงเครื่องบินกริฟเพนของกองทัพอากาศไทย เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การแสดงนิทรรศการชางงี สาธารณรัฐสิงคโปร์

ผู้บัญชาการทหารอากาศ กล่าวว่า “วัตถุประสงค์ของการส่งหน่วยบินกริฟเพนของเรามาแสดงที่ Singapore Air Show 2018 ก็เนื่องจากการเป็นการฝึกการวางกำลังของหน่วยบินในต่างประเทศ เป็นการสามารถที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในกิจกรรมแอร์โชว์ครั้งนี้ ที่สำคัญคือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยงานนี้มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ สหรัฐฯ ก็ส่งเครื่องบินมาโชว์ เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องแสดงให้เห็นถึงท่าทีว่าเราให้ความร่วมมือ และเป็นมิตรกับชาติในอาเซียน และไม่ใช่มิตรธรรมดา เป็นหลักชาติหนึ่งในอาเซียนด้วย จึงตัดสินใจที่จะส่งเครื่องบินมาแสดงเป็นครั้งแรก และครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราออกมาแสดงในลักษณะของแอร์โชว์ที่เป็นระดับโลก เราก็จะได้เห็นวิธีการทำงานของทีมงานต่างๆ ที่เป็นระดับโลก ถือว่าปัจจุบันเรามีความพร้อมอย่างยิ่งที่จะไปสู่ระดับนั้น ผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ หน่วยเกี่ยวข้อง นักบินที่มา รวมทั้งเจ้าหน้าที่ช่างอีกสี่สิบกว่าท่านที่อยู่ที่นี่ จะได้ประสบการณ์อย่างมาก นอกจากประสบการณ์ในการเคลื่อนย้ายวางกำลัง เรายังได้เห็นการทำงานของต่างชาติ ทำให้ผมเชื่อว่าเป็นสากลของหน่วยบิน หรือกำลังทางอากาศของกองทัพอากาศก็จะเกิดขึ้น ทำให้เรามีความพร้อม ที่จะ เป็น One of the Best Air Forces in ASEAN ในอนาคตได้”

ทั้งนี้ กองทัพอากาศ ได้รับเกียรติจากผู้บัญชาการทหารอากาศสิงคโปร์เชิญเข้าร่วมแสดงการบินในงานนิทรรศการ Singapore Airshow 2018 ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (เปิดให้ประชาชนทั่วไปซื้อบัตรเข้าชมในวันที่ ๑๐ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) ณ ศูนย์การแสดงนิทรรศการชางงี สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยกองทัพอากาศ ได้จัดกำลังพลจำนวน ๔๑ คน ประกอบด้วย คณะทำงาน นักบิน ช่าง และส่วนสนับสนุนต่างๆ พร้อมทั้งนำเครื่องบินกริฟเพน จากฝูงบิน ๗๐๑ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมบินแสดงสมรรถนะ (Air Display) จำนวน ๑ เครื่อง และการตั้งแสดงอากาศยาน (Static Show) จำนวน ๑ เครื่อง ซึ่งเป็นครั้งแรกของกองทัพอากาศที่ได้เข้าร่วมการแสดงการบิน ถือได้ว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของกำลังทางอากาศต่อสายตานานาประเทศ และเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับสิงคโปร์อีกด้วย

## เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการด้านยุทธการกองบิน ๔



พลอากาศโท เฉลิมชัย ศรีสายหยุด เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการด้านยุทธการกองบิน ๔ โดยมี นาวาอากาศเอก พูนศักดิ์ ปิยะรัตน์ ผู้บังคับการกองบิน ๔ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกองบังคับการกองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์



พิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของกำลังพลโรงเรียนการบิน



พลอากาศตรี สุวรรณ ขำทอง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของกำลังพลโรงเรียนการบิน ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ บริเวณห้องโถงกองบัญชาการโรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม

ตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศ โรงเรียนการบิน



พลอากาศตรี ภูมิใจ ชัยพันธ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศ โรงเรียนการบิน โดยมี พลอากาศตรี สุวรรณ ขำทอง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน นำกำลังพลเข้ารับการตรวจสอบฯ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม

พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลประกวดภาพถ่ายธรรงค์ป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้น



พลอากาศตรี รังสรรค์ ใจสุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลประกวดภาพถ่ายธรรงค์ป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้น ซึ่งภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลจะนำไปผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้านนิรภัย เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนนิรภัยทหารอากาศ สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ

ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกองบิน ๔



พลตรี ธีรสาสน์ แสงแก้ว ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย เข้าเยี่ยมชมและให้คำแนะนำการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกองบิน ๔ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์

คณะกรรมการด้านการปราบปรามและการข่าว ศูนย์อำนวยการป้องกัน  
และปราบปรามยาเสพติดติดกองทัพอากาศ ตรวจเยี่ยมกองบิน ๒๓



นาวาอากาศเอก วรภฤต มุขศรี รองผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ในฐานะรองประธานคณะกรรมการด้านการปราบปรามและการข่าว ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดติดกองทัพอากาศ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมกองบิน ๒๓ โดยมี นาวาอากาศเอก วิสูตร อินทร์ขำ ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี

**ขอเชิญร่วมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"**

ขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและครอบครัวกองทัพอากาศ แต่งชุดไทยย้อนยุคเที่ยวชมงาน **"อุ่นไอรัก คลายความหนาว"** ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ระหว่างวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ - ๒๑.๐๐ ยกเว้นวันศุกร์และ วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ - ๒๒.๐๐ ไม่เสียค่าบัตรผ่านประตู



โดยมีรถยนต์โดยสารปรับอากาศ รับ - ส่ง ทุกวัน วันละ ๑ เที่ยว สามารถขึ้นรถได้ที่ หอประชุมกองทัพอากาศ อาคารทองใหญ่ (จำนวน ๒ คัน) และที่สโมสรทุ่งสีกัน

(หลังคาแดง) (จำนวน ๑ คัน) โดยรถจะออกเวลา ๑๖.๓๐ และจะรับกลับ ในเวลา ๒๐.๓๐ (วันธรรมดา) และ ๒๑.๓๐ (วันศุกร์และวันเสาร์) ภายในงานจะมีกิจกรรมการแสดงออบอลไปด้วยบรรยากาศย้อนยุค ให้ชมอย่างมากมาย อาทิเช่น การแสดงดนตรี และการแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้านของทั่วทุกภูมิภาคของไทย เรียนรู้วิถีชีวิตของคนไทยในอดีต, บริการสตูดิโอถ่ายภาพย้อนยุค ร่วมกับศิลปินดารานักกร้อง และร่วมจับสลากจากต้นกล้วยพฤกษ์ ตลอดจนเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่าง ๆ ที่มาออกร้าน (ย้อนยุค) รวมทั้งชิมร้านอาหารอีกมากมาย ภายในบริเวณงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" การแต่งกาย ชุดไทยย้อนยุค หรือชุดสุภาพ (งดเสื้อยืด กางเกงยีนส์ รองเท้าแตะ)

**กองทัพอากาศเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑**

กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ประจำปี ๒๕๖๑จำนวน ๖๖๕ อัตรา เป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร (คุณวุฒิปริญญาโท/ตรี)จำนวน ๘๘ อัตรา และต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (คุณวุฒิ ปวส./ปวช./มัธยมศึกษา ตอนปลาย) จำนวน ๕๗๗ อัตรา เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ช่องทางเดียว) ตั้งแต่บัดนี้ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่เว็บไซต์ <http://job.rtaf.mi.th/>

**ข่าวบริการ**

- กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ นาวาอากาศเอก นิสิต โขเมษฐวัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันทางอากาศ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ อดีตผู้บังคับการกองบิน ๒๑ ตั้งแต่บัดนี้ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๓๐ ณ ศาลา ๑๖ ฼าปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ และกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันเสาร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ ณ เมรุ ๑
- กำหนดพระราชทานเพลิงศพ นาวาอากาศโท ไพฑูรย์ ศัพท์เสวี บิดา เรืออากาศโท ตรัยพิพัฒน์ ศัพท์เสวี ข้าราชการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ ณ ศาลา ๔ วัดเจริญธรรมาราม สายไหม